

**KHẢO SÁT RỪNG NGẬP MẶN...**

(Tiếp theo trang 1)

về định hướng phát triển du lịch sinh thái đối với diện tích rừng ngập mặn khu vực các xã Thụy Trường, Thụy Xuân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện Thái Thụy quản lý chặt chẽ việc khai thác cát tại các mỏ cát trên địa bàn các xã nằm trong vùng để xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thái Thụy, không gia hạn đối với các trường hợp hết thời gian cấp phép khai thác, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục thành lập Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thái Thụy.



Rừng ngập mặn tại huyện Thái Thụy.

Ảnh: MINH ĐỨC

**THÀNH PHỐ  
Triển khai kế hoạch phòng, chống  
bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025**

Nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan diện rộng, chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống dịch, thành phố Thái Bình đã triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, hàng năm thành phố thực hiện đánh giá nguy cơ dịch bệnh, xây dựng phương án giám sát dịch bệnh. Tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm đến tuổi tiêm phòng; phấn đấu tỷ lệ tiêm đạt từ 80% tổng đàn gia cầm trong diện tiêm phòng trở lên. Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn thành phố theo quy định. Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng cho các trang trại chăn nuôi, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm. Tăng cường kiểm soát giết mổ, quản lý chăn nuôi, ấp nở và kiểm tra vệ sinh thú y. Hướng dẫn các cơ sở, các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Xây dựng vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh cúm gia cầm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết của mọi người dân về dịch cúm gia cầm, dấu hiệu nhận biết dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, cách lựa chọn, sử dụng sản phẩm gia cầm an toàn.

MINH NGUYỄN

**Tập huấn nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền  
cho hội viên nông dân**

Sáng ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho hội viên nông dân của 7 xã trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Tại lớp tập huấn, 100 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia công tác dân vận tại cơ sở đã được nghe lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phổ biến kiến thức về tình hình dân số trong giai đoạn mới; những biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản... Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phổ biến Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; một số vấn đề về công tác hòa giải tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao hiểu biết, kỹ năng công tác dân vận tại cơ sở, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TIẾN ĐẠT

**Thành lập HTX Sản xuất cầu lông**

Chiều ngày 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa tổ chức hội nghị thành lập HTX Sản xuất cầu lông xã Đông Hòa.

HTX Sản xuất cầu lông xã Đông Hòa được thành lập và đi vào hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tư vấn hỗ trợ giúp đỡ thành lập. HTX gồm 11 thành viên, vốn ban đầu là 180 triệu đồng. HTX hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sản xuất từ da và lông thú.

Việc thành lập HTX không chỉ tận dụng các nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác để tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên mà còn khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

XUÂN PHƯƠNG

**HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ NAM HỒNG  
100 hội viên tham gia mô hình tiết kiệm  
giúp nhau phát triển kinh tế**

Để giúp hội viên có điều kiện vươn lên xóa đói giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hồng (Tiền Hải) đã xây dựng mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế với 100 hội viên tham gia. Theo đó, mỗi tháng các thành viên sẽ tiết kiệm khoảng 20.000 đồng để ủng hộ các hội viên nghèo. Việc làm trên đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Nhiều hội viên trên địa bàn xã từng bước giảm nghèo bền vững. Với số tiền được hỗ trợ, đã có rất nhiều chị em đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi gà, vịt, mua máy móc, vật tư, con giống phục vụ sản xuất.

MANH THẮNG

**PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

của vùng và mỗi địa phương, liên kết vùng còn là biện pháp khắc phục cơ cấu kinh tế "khép kín" của địa phương và khai thác tối đa nguồn lực xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trao đổi, để xuất chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa và tạo sự liên kết giữa các địa phương, phát triển kinh tế vùng và giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

nhấn mạnh: Vấn đề liên kết vùng đã đặt ra từ lâu nhưng việc thực hiện chưa hiệu quả, chưa tạo ra động lực phát triển kinh tế vùng và cho mỗi địa phương. Nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng hóa, tạo sự liên kết giữa các địa phương trong khu vực Bắc Bộ cần phải có những giải pháp đột phá, đồng bộ, thiết thực; hy vọng các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp sẽ thảo luận chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, để xuất giải pháp để tạo đà cho kinh tế khu vực Bắc Bộ phát triển nhanh, bền vững.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, hội thảo đã

nghe 8 tham luận của đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sở công thương các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, một số doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. Các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những rào cản khiến cho liên kết vùng thời gian qua còn lỏng lẻo, kém hiệu quả như: thể chế, cơ chế chính sách chưa đồng bộ; việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch của mỗi địa phương chưa cụ thể, chưa tạo ra động lực thúc đẩy liên kết; các địa phương chưa xác định được lợi thế so sánh và phân công vùng để khai thác lợi thế đó cho sự liên kết với nhau... Các doanh nghiệp cho rằng, việc liên kết của doanh nghiệp với doanh

nh nghiệp, doanh nghiệp với người sản xuất, tiêu dùng thời gian qua chủ yếu là tự phát, chưa có sự quản lý, hỗ trợ của nhà nước khiến cho hiệu quả không cao, thiếu tính ổn định và tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ mối liên kết.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân hạn chế trong hoạt động liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn đang cản trở sự phát triển kinh tế vùng và liên kết các địa phương trong khu vực Bắc Bộ với nhau; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo ra hệ điều kiện tốt kích thích các địa phương, các doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với nhau, cùng

phát triển nhanh, mạnh, lâu dài góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Bắc Bộ vượt lên trong những năm tới.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: Hội thảo đã thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến tham luận có chất lượng cao cả về lý luận và thực tiễn. Đây sẽ là cơ sở, để các Bộ, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn đang cản trở sự phát triển kinh tế vùng và liên kết các địa phương trong khu vực Bắc Bộ với nhau; đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo ra hệ điều kiện tốt kích thích các địa phương, các doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với nhau, cùng

**HƯNG HÀ  
Kiên quyết xử lý các trường hợp  
lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường**



Lực lượng chức năng huyện Hưng Hà nhắc nhở hộ kinh doanh tại ngã tư Việt Yên, xã Điệp Nông (Hưng Hà) không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

thoảng trong khi lực lượng làm nhiệm vụ của địa phương còn mỏng. Cũng như xã Đoàn Hùng và các địa phương khác trong huyện, lực lượng chức năng xã

Điệp Nông đã tích cực vào cuộc nhằm lập lại trật tự hành lang giao thông tại địa bàn. Ông Trần Văn Hiến, Phó Công an xã chia sẻ: Địa phương đã tiến hành cho

180 hộ sản xuất, kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Đồng thời nhắc nhở 2 trường hợp vi phạm về mái che, mái vẩy. Sau ngày 20/9/2019, địa phương sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Nhìn chung, các địa phương ở huyện Hưng Hà đều tích cực vào cuộc và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của huyện. Bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, các xã, thị trấn trong huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền nội dung về giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực quan trên các trục đường, các khu dân cư. Một số địa phương còn tổ chức hội nghị, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể để thực hiện tuyên truyền... Đến nay, các địa phương trong huyện Hưng Hà

đã thực hiện kiểm tra, lập danh sách, phân loại các trường hợp vi phạm với tổng số 631 hộ, trong đó đã vận động 365 hộ tự thực hiện việc tháo dỡ. 23/35 xã, thị trấn đã và đang tổ chức các hội sản xuất, kinh doanh ký cam kết không vi phạm, tái vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường. Nhiều xã có tỷ lệ hộ dân ký cam kết đạt 100% như Bắc Sơn, Điệp Nông, Dân Chủ, Thống Nhất, Văn Cẩm...

Tuy nhiên, hiện nay một số xã, thị trấn vẫn chưa thực hiện được việc kiểm tra, lập danh sách, phân loại các trường hợp vi phạm. Nhận thức, ý thức của một số hộ kinh doanh buôn bán ven đường còn hạn chế. Lực lượng quản lý, xử lý vi phạm của địa phương còn mỏng, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho công tác còn hạn hẹp, khó khăn trong bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ. Mong rằng, các địa phương ở huyện Hưng Hà sẽ khắc phục được những hạn chế để thực hiện việc giải tỏa vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

MAI THƯ

**BÌNH ĐỊNH  
Bảo đảm an ninh trật tự  
để phát triển kinh tế - xã hội**

Cùng cán bộ huyện Kiến Xương chúng tôi về xã Bình Định, một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2013, hiện địa phương đã đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đi trên những con đường bê tông rộng rãi, hai bên trồng hoa thắp sáng, xen giữa những cánh đồng xanh mướt cùng những ngôi nhà mới cao tầng, chúng tôi cảm nhận một sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ ở nơi đây.

Đồng chí Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Những năm qua, xã đã duy động trên 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ 14 tỷ đồng, (chiếm 12,9%), số còn lại ngân sách xã và nhân dân đóng góp, còn em xa quê ủng hộ... Đến nay, Bình Định đã được hóa động 80,2km đường giao thông, xây dựng 5 nhà văn hóa thôn, cứng hóa 18,6km kè mương, xây mới 2 trạm bơm, xây mới 42 phòng học, xây dựng 1 chợ,

1 lò đốt rác, sân vận động và các hạng mục công trình văn hóa tâm linh tại các khu di tích và nhiều hạng mục công trình khác. Một trong những yếu tố thành công trong xây dựng NTM đó là xã đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Đại úy Đoàn Văn Xô, Trưởng Công an xã Bình Định cho biết: Cùng với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó lấy lực lượng công an làm nòng cốt thực hiện, cũng với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, Đảng ủy, chính quyền giao ban với ban chỉ ủy các thôn để đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Là lực lượng mũi nhọn trong công tác bảo đảm ANTT, Công an xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm vào từng thời điểm khác nhau, với mục tiêu tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng kế hoạch bảo vệ theo chuyên đề vào dịp lễ, tết. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nhân dân về: Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống bạo lực, bạo hành trong gia đình, phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em... Cùng với đó, lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra và trang bị các địa bàn trọng điểm phức tạp; tổ chức tuần tra mặt phố xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, trộm cắp đồ đạc trên địa bàn khác đến địa phương trộm cắp.

Với việc làm tốt công tác phòng ngừa, 5 năm qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 15 vụ việc vi phạm. Công an xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn



Công an xã Bình Định giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

vị liên quan giải quyết nhanh chóng tại cơ sở không để phát sinh những vụ việc phức tạp. Đối với các vụ việc mâu thuẫn tại địa phương, Công an xã phối hợp với chính quyền các thôn tích cực vận động các bên thỏa thuận, tự hòa giải. Với phương châm "mưa dầm thấm đất" đã hòa giải thành trên 60 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, bảo đảm tình làng nghĩa xóm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình trong xã.

Cùng với làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an xã Bình Định còn làm tốt công tác quản

lý nhà nước về ANTT, thường xuyên yêu cầu các chủ hộ gia đình kinh doanh karaoke, internet trên địa bàn ký cam kết và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm vắng, tạm trú, hàng năm đều lên danh sách các đối tượng liên quan đến ANTT lập hồ sơ giáo dục tại cơ sở. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo đảm ANTT, nhiều năm qua xã Bình Định không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN TÙNG

**CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ  
Khởi tố một kế toán về tội tham ô**

Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm, sinh năm 1972, trú tại thôn An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Lợi dụng chức vụ là kế toán Trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt 94 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước cấp cho Trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

VŨ TIẾN

**Đường ĐH.07A và tuyến nhánh phấn đấu hoàn thành  
cuối năm 2019**

Được triển khai thi công từ tháng 4/2019, đến nay tuyến đường ĐH.07A và tuyến nhánh đoạn từ cầu Bốn Thôn đến ngã ba với đường Đòai - Việt - Vinh thuộc địa phận xã Việt Thuận (Vũ Thư) có chiều dài 1,6km đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng công trình.

Các hạng mục công trình trên tuyến như tường chắn

taluy phía ao, rãnh thoát nước, chịu lực đoạn qua khu dân cư, mở rộng xây kén chịu lực, mương xây hố, cống hộp ngang đường, nền đường đã được nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành. Trong thời gian tới, nhà thầu tiếp tục thi công nền đường những đoạn còn lại, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Công trình phấn đấu

hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019, vượt kế hoạch 4 tháng.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PHẠM HƯNG